

งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายโอนงาน ทั้ง ๓ ระยะ จำนวน ๒๘ งาน
(เป็นงานของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม จำนวน ๒๓ งาน และเป็นงานของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕ งาน)

กรณีที่ ๑ เห็นควรถ่ายโอนงานและมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัด ติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการ จำนวน ๑๐ งาน คือ

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
กลุ่มกระทรวงด้านสังคม			
กระทรวงสาธารณสุข			
๑) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑) การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ (สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ) (เป็นงานระยะที่ ๒)	ส่วนราชการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการถ่ายโอนงาน โดย - ได้ปรับบทบาทภารกิจด้านการควบคุมการก่อสร้างสถานบริการสุขภาพไปให้ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ๑๒ เขต ร่วมดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และได้จัดทำแผนการถ่ายโอนงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ (สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ) - การควบคุมงานก่อสร้างยังเป็นภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แต่สถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถใช้บริการภาคเอกชนในการควบคุมงานก่อสร้างได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายระเบียบกำหนดให้ต้องดำเนินการโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แต่ที่ผ่านมาเนื่องจากสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องการประหยัดงบประมาณของทางราชการจึงขอให้ส่วนราชการสนับสนุนดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างให้	ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการให้ภาคเอกชน

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
	๒) การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ (สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ) (เป็นงานระยะที่ ๒)	<p>ส่วนราชการฯ ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมทั้ง ๕ ด้านของมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ๒. พัฒนาวิธีการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ๓. พัฒนาบุคลากรให้กับสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐให้สามารถดำเนินการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์อย่างง่ายได้ในเบื้องต้น ๔. ศึกษาความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนงาน พบปัญหาอุปสรรค ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผู้รับโอนภารกิจเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือตรวจวัดต่าง ๆ ซึ่งมีราคาสูง และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาในอัตราที่สูงมาก ประกอบกับการตรวจรับรองต้องใช้หลายวิชาซึ่งหลายสาขามาร่วมตรวจประเมินภาคเอกชนที่จะมารองรับการถ่ายโอนจึงไม่กล้าลงทุน และไม่สามารถให้บริการได้ทั่วถึง เพราะความไม่คุ้มค่าทางธุรกิจ และความไม่แน่นอนในเรื่องนโยบายภาครัฐ - โรงพยาบาลไม่มีงบประมาณและไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนในการดำเนินการสอบเทียบที่มีอัตราสูงได้ 	<p>ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานโดยให้ส่วนราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการไปพลางก่อน และ - สร้างความพร้อมให้เอกชนเพื่อมารับการถ่ายโอนงานในระยะแรกอาจใช้วิธีเลือกพื้นที่/หน่วยงานนำร่องทดลองให้ภาคเอกชนดำเนินการ

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
		<p>- การจะให้สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐโดยเฉพาะระดับโรงพยาบาลชุมชนลงมาดำเนินการทุกกิจกรรมของมาตรฐานด้านวิศวกรรม การแพทย์ไปดำเนินการเองก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐไม่พร้อม</p> <p>หมายเหตุ : การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านวิศวกรรม การแพทย์ ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ การจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข การบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ การตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล และการจัดระบบการสื่อสาร</p>	
<p>๒) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>	<p>๓) การรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) (เป็นงานระยะที่ ๒)</p>	<p>ส่วนราชการได้ดำเนินการจัดทำแผน ระยะเวลา และขั้นตอนการถ่ายโอนงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฯ</p>	<p>ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนฯ</p>
	<p>๔) งานรับรองมาตรฐานวิธีการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) (เป็นงานระยะที่ ๒)</p>	<p>ส่วนราชการยังไม่สามารถดำเนินการถ่ายโอนงานได้ในขณะนี้ เนื่องจากผู้รับโอนยังไม่มีความพร้อม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อรับโอนภารกิจนี้</p>	<p>ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการ</p>

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
	<p>๕) งานตรวจสอบ เพื่อให้การรับรองมาตรฐาน กระบวนการผลิต ขยายยา ขนส่ง จัดเก็บ และวิจัยยา ทางคลินิก (GMP) (เป็นงานระยะที่ ๒ ซึ่งเลื่อนมาจาก ระยะที่ ๑)</p>	<p>ส่วนราชการยังไม่สามารถดำเนินการ ถ่ายโอนงานได้ในขณะนี้ เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศหาผู้รับโอนภารกิจงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การขายยา) ๒. สำหรับภารกิจในส่วนอื่นที่นอกเหนือการตรวจสอบรับรองมาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (การขายยา) ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากเงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ PIC/s ผู้ตรวจประเมินต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ๓. ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะเป็นผู้รับโอนภารกิจนี้ 	<p>- ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการ</p> <p>- ให้ถ่ายโอนงานเฉพาะบางงาน/บางขั้นตอน</p>
	<p>๖) งานรับรองมาตรฐานวิธีการผลิต เครื่องสำอาง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) (เป็นงานระยะที่ ๒)</p>	<p>ส่วนราชการยังไม่สามารถดำเนินการ ถ่ายโอนงานได้ในขณะนี้ เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ภารกิจดังกล่าวไม่ใช่ภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด แต่ส่วนราชการได้ดำเนินการตรวจและออกใบรับรอง GMP ให้ภาคธุรกิจเพื่อสนับสนุนการผลิต/ส่งออก โดยผู้รับบริการไม่เสียค่าใช้จ่าย ๒. ทั้งนี้ สำนักงาน อ.ย. ได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เรื่อง ขอทำ ความตกลงค่าบริการออกหนังสือรับรอง GMP ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งว่า การเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน GMP และออกหนังสือรับรอง GMP อยู่ในอำนาจของสำนักงานที่จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่เงินที่ได้รับต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 	<p>- ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการ</p> <p>- สนับสนุนให้ภาคส่วนอื่นดำเนินการแทน เนื่องจากภารกิจดังกล่าวไม่ใช่ภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด</p>

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
	๗) งานรับรองมาตรฐาน วิธีการผลิตวัตถุ อันตราย ตาม หลักเกณฑ์และ วิธีการที่ดีใน การผลิต (GMP) (เป็นงานระยะที่ ๒)	ส่วนราชการยังไม่สามารถ ดำเนินการถ่ายโอนงานได้ในขณะนี้ เนื่องจากภารกิจดังกล่าวไม่ใช่ ภารกิจ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ส่วนราชการตรวจและออก ใบรับรอง GMP ให้ภาคธุรกิจเพื่อ ยกระดับสถานที่ผลิตให้มีมาตรฐาน ในระดับ ที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด	- ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตามการ ดำเนินการถ่ายโอน งานของส่วนราชการ - สนับสนุนให้ภาคส่วนอื่น ดำเนินการแทน เนื่องจากภารกิจ ดังกล่าวไม่ใช่ภารกิจ ตามที่กฎหมายกำหนด
กระทรวงยุติธรรม			
๓) สำนักงาน ปปง.	๘) งานขายทอดตลาด (เป็นงานระยะที่ ๓)	ส่วนราชการได้ดำเนินการถ่ายโอน งานขายทอดตลาดได้ในบางขั้นตอน และบางกรณีเท่านั้น เนื่องจาก ๑. การถ่ายโอนงานขายทอดตลาดทั้ง กระบวนการจะติดข้อกฎหมาย กล่าวคือ ระเบียบในเรื่องนี้ได้กำหนด ให้การดำเนินการขายทอดตลาดต้อง ดำเนินการโดยคณะกรรมการขาย ทอดตลาดหรือภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการขายทอดตลาด ซึ่งหากถ่ายโอนงานดังกล่าวไปให้กับ เอกชน หรือภาคส่วนอื่น จะทำให้ขัด ต่อข้อกำหนดตามระเบียบดังกล่าว ๒. สำนักงาน ปปง. ได้มีการถ่ายโอน งานบางขั้นตอนและบางกรณีให้ เอกชนดำเนินการแล้ว เช่น พิธีกร การวางระบบคอมพิวเตอร์และ จอภาพ ระบบการออกไปเสิร์ฟรับเงิน ที่เชื่อมโยงกับระบบการขาย ทอดตลาด การจัดสถานที่บริเวณเวที และกรณีที่มีทรัพย์สินที่มีปริมาณ/ มูลค่าสูงมากเท่านั้น (เช่น กรณีคดีของ พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ และพวก ในการขายทอดตลาด ครั้งที่ ๖ และ ๗ / ๒๕๕๘ ได้จ้าง บ. สหการประมูลดำเนินการ ในวันขายทอดตลาด) เนื่องจากการจ้าง เอกชนดำเนินการเสียค่าใช้จ่ายสูงมากอาจ ไม่คุ้มกับมูลค่าทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด	- ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตาม การดำเนินการ ถ่ายโอนงานของ ส่วนราชการ - ให้ถ่ายโอนงานเฉพาะ บางงาน/บางขั้นตอน ให้ภาคเอกชน

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
๔) กรมบังคับคดี	๔) งานจัดทำบัญชีรับจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้ (เป็นงานระยะที่ ๓)	<p>ส่วนราชการไม่เห็นควรถ่ายโอนงานจัดทำบัญชีรับจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้ให้เอกชนดำเนินการ เนื่องจาก</p> <p>๑. งานดังกล่าวเป็นสหวิชาชีพ ไม่ใช่เพียงเฉพาะความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและบัญชีแต่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>๒. ต้องแก้กฎหมายหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎกระทรวงระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี</p> <p>๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีของภาคเอกชนมีราคาสูง ซึ่งในส่วน of กรมบังคับคดีคิดค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีสำนวนละ ๕๐/คดี ในส่วนของพนักงานบัญชีภาคเอกชน คำนวณค่าใช้จ่ายจากการจัดทำเอกสารโดยประมาณขั้นต่ำ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท/จำนวนเอกสารต่อคดี ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับนักบัญชีของกรมบังคับคดี</p> <p>๔. หากมีการถ่ายโอนให้ภาคเอกชนดำเนินการ หากมีข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินส่วนได้ให้แก่คู่ความ เอกชนมีอำนาจในการเรียกคืนเงินหรือแก้ไขกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไร ในขณะที่กรมบังคับคดีมีอำนาจในการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>	<p>ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการให้ภาคเอกชน โดยให้ส่วนราชการ</p> <p>- ดำเนินการไปพลางก่อน ในระยะแรกอาจใช้วิธีเลือกพื้นที่/หน่วยงานนำร่อง ทดลองให้ภาคเอกชนดำเนินการ และ</p> <p>- ให้ศึกษาถึงความคุ้มค่า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ โดยกำหนดเวลา ๑ ปี ภายใต้การให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมดำเนินการกับสำนักงาน ก.พ.ร. และให้รายงานผลไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทุก ๓ เดือน</p> <p>ข้อสังเกต :</p> <p>กรมบังคับคดีควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องค่าบริการพิเศษดังกล่าวจากหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเดิมค่าธรรมเนียมการจัดทำบัญชีรายรับจ่ายเงินให้แก่ผู้มีส่วนได้ในปัจจุบันมีราคา ๕๐ บาทต่อบัญชี แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับเปลี่ยน เนื่องจาก ความยาก – ง่าย ของแต่ละงาน และมูลค่าทรัพย์สินมีความแตกต่างกัน จึงควรมีค่าธรรมเนียม</p>

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
			ที่แตกต่างกันไปในแต่ละงาน โดยอาจมีค่าบริการพิเศษเพิ่มเติม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			
๕) กรมกิจการเด็กและเยาวชน	๑๐) งานรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์) (เป็นงานระยะที่ ๓)	<p>ส่วนราชการไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจาก เป็นภารกิจที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และรอบคอบ นอกจากนี้ ในการถ่ายโอนงานรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการร่วมกับ ท้องถิ่นและเอกชน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การดำเนินงานร่วมกับท้องถิ่น โดยอาศัยกลไกท้องถิ่นในการดำเนินงานจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่เด็กในขั้นตอนการรับเรื่อง สัมภาษณ์เบื้องต้น และตรวจสอบเอกสารหรือสอบถามสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้อุปการะเด็กตามระเบียบและกฎหมายกำหนด ๒. การดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน ในการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งงานดังกล่าวยังคงมีข้อจำกัดในประเด็นต่างๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การดำเนินงานสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนในลักษณะของหุ้นส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาครัฐ (ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของโครงการความร่วมมือ) ๒. มูลนิธิ / องค์กรภาคเอกชน ไม่ได้มีการดำเนินงานในทุกพื้นที่ของประเทศ ในขณะที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ดำเนินงานในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศอยู่แล้ว 	ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการให้ภาคส่วนอื่น เช่น มูลนิธิ โดยให้ส่วนราชการ - ดำเนินการไปพลางก่อน โดยในระยะแรกให้ส่วนราชการใช้วิธีการจัดทำโครงการนำร่อง โดยเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม และเลือกพื้นที่ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือพื้นที่เป้าหมายที่มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเป็นจำนวนมาก และใช้เครือข่ายเอกชนเข้ามาสนับสนุน ภายใต้การให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมดำเนินการกับสำนักงาน ก.พ.ร. และให้รายงานผลไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทุก ๓ เดือน

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
		<p>๓. มูลนิธิ / องค์กรภาคเอกชน บางแห่งไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ วิชาชีพ ซึ่งการดำเนินงาน สงเคราะห์เด็กแบบครอบครัว อุปถัมภ์ จำเป็นที่จะต้องใช้องค์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ เทคนิค และวิธีการ รวมถึงการ วิเคราะห์ หรือประเมินความ เหมาะสมในการดำเนินงาน</p> <p>๔. เรื่องของงบประมาณ เงิน อุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กใน ครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นการบริหาร โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการจัดทำแผนการจัดสรร งบประมาณ แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ และการติดตามผล การเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	

กรณีที่ ๒ เห็นควรมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของ
ส่วนราชการ เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ จำนวน ๑๒ งาน คือ

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
กลุ่มกระทรวงด้านสังคม			
กระทรวงสาธารณสุข			
๑) กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์	<p>๑) งานรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ด้านสาธารณสุขหรือด้าน คุ้มครองผู้บริโภค (ISO/IEC ๑๗๐๒๕) (เป็นงานระยะที่ ๒)</p> <p>๒) งานรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์หรือชั้นสูตร สาธารณสุข (ISO ๑๕๑๘๙) (เป็นงาน ระยะที่ ๒)</p>	<p>ส่วนราชการได้ดำเนินการตามมติ ก.พ.ร. แล้ว กล่าวคือ</p> <p>๑) สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้หารือด้วยวาจากับ สำนักรับรองระบบงาน แห่งชาติ สำนักมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๖ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของ แนวทางการถ่ายโอนงาน ดังกล่าว ให้ สมอ. แต่มี ข้อจำกัด คือ สมอ. ไม่ได้รับ</p>	ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการ ถ่ายโอนงานของ ส่วนราชการให้ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อมี การแก้ไขกฎหมายแล้ว เสร็จและมีผลบังคับใช้

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
		<p>การลงนามยอมรับร่วมกับ องค์การ ILAC และ APLAC (ILAC MRA, APLAC MRA) ด้านการแพทย์</p> <p>(หมายเหตุ หลังจากการหารือ ดังกล่าวกรมวิทยาศาสตร์- การแพทย์ ยังมีได้ส่งหนังสือ อย่างเป็นทางการเพื่อให้ สมอ. นำไปพิจารณาดำเนินการใน การรับการถ่ายโอนงาน ดังกล่าว)</p> <p>๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ลงนามคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัด โครงสร้างการมาตรฐานและ แก้ไข พ.ร.บ. การมาตรฐาน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อ ศึกษารูปแบบการดำเนินงาน การรับรองระบบงานรวมถึง ระบบการมาตรฐานของ ประเทศต่างๆ เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัดทำ ข้อเสนอโครงสร้างและรูปแบบ ระบบการมาตรฐานที่ เหมาะสมของประเทศไทย พร้อมทั้งข้อเสนอแนวทางการ ปรับปรุง พ.ร.บ. การมาตรฐาน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อ นำเสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม และ คณะกรรมการการมาตรฐาน แห่งชาติ (กมช.) พิจารณา ต่อไป</p>	

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
๒) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๓) งานตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรและสถานศึกษา (ขนาดแบบต่าง ๆ สປ) (เป็นงานระยะที่ ๒)	<p>ส่วนราชการยังไม่สามารถดำเนินการถ่ายโอนงานได้ในขณะนี้ เนื่องจาก</p> <p>๑. ดัดข้อกฎหมาย โดยอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ซึ่งปัจจุบันที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ไว้พิจารณา</p> <p>๒. อย่างไรก็ดี ส่วนราชการได้เตรียมการพัฒนาระบบการตรวจสอบสถาบันที่ฝึกสอนตามหลักสูตร ตามแผนการประกันคุณภาพ ๒ ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เพื่อวางระบบประเมินหน่วยรับการถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพ</p>	ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการ เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
	<p>๔) งานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เป็นงานระยะที่ ๒)</p> <p>๕) งานตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานประกอบการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการนวดเพื่อเสริมสวย (เป็นงานระยะที่ ๒ ซึ่งเลื่อนมาจากระยะที่ ๑)</p> <p>๖) งานตรวจประเมินสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ (เป็นงานระยะที่ ๒ ซึ่งเลื่อนมาจากระยะที่ ๑)</p> <p>หมายเหตุ งานลำดับที่ ๔) ๕) และ ๖) เป็นงานในลักษณะเดียวกัน</p>	<p>ส่วนราชการยังไม่สามารถดำเนินการถ่ายโอนงานได้ในขณะนี้ เนื่องจาก</p> <p>๑. ดัดข้อกฎหมาย โดยอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ซึ่งปัจจุบันที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ไว้พิจารณา</p> <p>๒. เมื่อ พ.ร.บ.ฯ ได้ประกาศออกมา แล้ว ส่วนราชการจะต้องพัฒนาระบบตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก่อนจึงจะสามารถถ่ายโอนภารกิจได้</p> <p>๓. เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ของกระทรวงมหาดไทย ทำให้ไม่สามารถควบคุม กำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ และในส่วนกรุงเทพมหานคร อยู่ในความดูแลของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ดังนั้น ในการดำเนินการจึงต้องเป็นในลักษณะของการจูงใจให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เข้าสู่ระบบมาตรฐาน เช่น การได้ยกเว้นภาษีสรรพสามิต เป็นต้น</p>	<p>ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้</p>

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
๓) สำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา	๓) งานตรวจประเมิน สถานที่ผลิตอาหารให้ เป็นไปตามมาตรฐาน (GMP) เพื่อใช้ ประกอบการออก ใบอนุญาตผลิตอาหาร (เป็นงานระยะที่ ๒ ซึ่งเลื่อนมาจากระยะ ที่ ๑)	ส่วนราชการยังไม่สามารถ ดำเนินการถ่ายโอนงานได้ในขณะนี้ เนื่องจาก ดัดข้อกฎหมาย โดย ร่าง พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. ... (ฉบับใหม่) ที่เปิดโอกาสให้สามารถถ่ายโอน ภารกิจให้เอกชนดำเนินการตรวจ ประเมินสถานที่ผลิตอาหารให้ เป็นไปตามมาตรฐาน (GMP) เพื่อใช้ ประกอบการอนุญาตผลิตอาหารได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอไปยัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)	ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการ ถ่ายโอนงานของ ส่วนราชการให้ ภาคเอกชน เมื่อมีการ แก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้
กระทรวงยุติธรรม			
๔) กรมคุมประพฤติ	๘) งานฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด (เป็น งานระยะที่ ๓)	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการศึกษา ปรับปรุง แก้ไข พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ...	ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการ ถ่ายโอนงานของ ส่วนราชการโดย ดำเนินการร่วมกับชุมชน /ภาคประชาสังคม เมื่อมี การแก้ไขกฎหมายแล้ว เสร็จและมีผลบังคับใช้
๕) กรมราชทัณฑ์	๙) งานควบคุมผู้ต้องขัง (ในคดีที่ไม่ใช่คดี อาชญากรรม และ อัตราโทษไม่สูง) (เป็นงานระยะที่ ๓)	อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการดำเนินงานของ เรือนจำเอกชน โดย ร่าง พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. (ฉบับใหม่) ส่วนที่ ๒ ระบบการบริหารและการ พัฒนาเรือนจำ มาตรา ๔๕ กรมราชทัณฑ์อาจทำสัญญาจ้าง เอกชนเพื่อดำเนินการใดๆ ที่เป็น ภารกิจและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กรมราชทัณฑ์ได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ บางส่วน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดใน กฎกระทรวง (ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา ตรวจร่างของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะมี ผลบังคับใช้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)	ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการ ถ่ายโอนงานของ ส่วนราชการโดยจ้าง ภาคเอกชนดำเนินการ เมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย แล้วเสร็จ และมีผล บังคับใช้

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
๖) กรมบังคับคดี	๑๐) งานประเมินราคาทรัพย์สิน (เป็นงานระยะที่ ๓)	<p>ส่วนราชการไม่เห็นควรถ่ายโอนงานประเมินราคาทรัพย์สินให้เอกชนดำเนินการ เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การประเมินราคาทรัพย์สินมีความสำคัญต่อการขายทอดตลาดและการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับคู่ความ จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานที่สามารถสะท้อนราคาของทรัพย์สินที่ยึดอย่างใกล้เคียงที่สุด ๒. ปัจจุบันการประเมินราคาได้ดำเนินการโดย กก. กำหนดราคาทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน และสภา หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ดำเนินการอยู่แล้ว ๓. การกำหนดให้เอกชนมาทำหน้าที่แทนจำเป็นจะต้องมีกฎหมายการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อกำกับดูแล กำหนดมาตรฐานและควบคุมการประกอบวิชาชีพ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.... ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 	<p>ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการให้ภาคเอกชน เมื่อมีการจัดทำกฎหมาย (พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ....) แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และให้รายงานผลไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทุก ๓ เดือน</p>

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ			
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๗) กรมพัฒนาที่ดิน	๑๑) การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้ คำแนะนำเกี่ยวกับ ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ การพัฒนาที่ดิน (เป็นงานระยะที่ ๓)	ส่วนราชการมีปัญหาและ อุปสรรคในการดำเนินการถ่าย โอนงาน เนื่องจากวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน เป็นภารกิจด้านวิชาการที่ จำเป็นต้องอาศัยนักวิชาการ เฉพาะด้าน เช่น นักสำรวจดิน นักวิชาการเกษตร และ นักวิทยาศาสตร์ ในการเก็บ ตัวอย่างวิเคราะห์ แปรผลทาง ห้องปฏิบัติการ ซึ่งหากเก็บ ตัวอย่างดินไม่ถูกต้องผลการ วิเคราะห์ดินที่ได้จะไม่เป็น ตัวแทนของลักษณะดินในพื้นที่ นั้น ๆ หมายเหตุ ขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินได้ ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อพิจารณา ทบทวน เสนอความเห็นและ ยกร่างพระราชบัญญัติพัฒนา ที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่แก้ไข เพิ่มเติม	- ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการ ดำเนินการถ่ายโอน งานของส่วนราชการ เมื่อมีการแก้ไข กฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้ - ให้ส่วนราชการ ดำเนินการถ่ายโอน งาน และจัดทำ แผนการดำเนินการ ถ่ายโอนงานเพื่อ นำเสนอ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจฯ พิจารณาต่อไป

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
๘) กรมวิชาการ เกษตร	๑๒) งานมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุหิมิพืชมการเกษตร วัสดุการเกษตร วัสดุเคมีการเกษตร) (เป็นงานระยะที่ ๒)	- ส่วนราชการได้ดำเนินการเฉพาะเรื่องปุ๋ยแล้วเสร็จเมื่อ ก.ค. ๒๕๕๗ แต่ยังไม่ได้มีหนังสือแจ้ง สำนักงาน ก.พ.ร. - ในส่วนของวัสดุหิมิพืชมทาง การเกษตร อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ แก่ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องและศึกษาความเป็นไปได้ในการถ่ายโอน อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนดังกล่าวมีปัญหาติดขัดกฎหมาย ผู้รับโอนยังไม่มีความพร้อมถ่ายโอนแล้ว เกิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน	- ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้ - และให้สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนฯ

กรณีที ๓ เห็นควรศึกษาความเป็นไปได้ของการแปรรูปองค์กร เช่น เปลี่ยนเป็น องค์การมหาชน/องค์กรรูปแบบอื่น จัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) จำนวน ๔ งาน คือ

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
กลุ่มกระทรวงด้านสังคม			
กระทรวงยุติธรรม			
๑) กรมราชทัณฑ์	๑) งานฝึกอาชีพ หางาน และใช้แรงงาน ผู้ต้องขัง (เฉพาะ เรือนจำในเขตพื้นที่ กทม.) (เป็นงานระยะที่ ๓)	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารคำชี้แจงคำขอจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) เสนอกระทรวงยุติธรรม	ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) เพื่อรับผิดชอบภารกิจ

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ			
กระทรวงคมนาคม			
๒) กรมเจ้าท่า	๒) ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี (เป็นงานระยะที่ ๓)	อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการ ดำเนินการ	ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัด ติดตามให้ส่วน ราชการดำเนินการตาม แผนศึกษาความ เหมาะสมและความ เป็นไปได้ในการแปรรูป เป็นองค์การมหาชน
๓) กรมทางหลวง	๓) ภารกิจทางหลวง พิเศษระหว่างเมือง (Motorway) (เป็นงานระยะที่ ๓)	ส่วนราชการจัดทำแผนการ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการ ปรับเปลี่ยนภารกิจทางหลวง พิเศษระหว่างเมืองเป็นองค์กร รูปแบบอื่น โดยมีระยะ ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑	ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัด ติดตามให้ส่วน ราชการดำเนินการตาม แผนศึกษาความ เหมาะสมและความ เป็นไปได้ในการ ปรับเปลี่ยนไปเป็น องค์กรรูปแบบอื่น

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
	๔) ภารกิจเงินทุน หมุนเวียน ค่าเครื่องจักรกล (เป็นงานระยะที่ ๓)	คณะกรรมการบริหารเงินทุน หมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลได้มี การพิจารณาทบทวนแล้วมีมติ ว่าควรคงรูปแบบการบริการ ด้วยระบบเงินทุนหมุนเวียนไว้ ตามเดิม	ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. - เร่งรัด ติดตามให้ส่วน ราชการดำเนินการตาม แผนศึกษาความ เหมาะสมและความ เป็นไปได้ในการ ปรับเปลี่ยนไปเป็น องค์กรรูปแบบอื่น - ติดตามให้ส่วนราชการ เจ้าของเรื่องสอบถาม ความเห็นของ กรมบัญชีกลางซึ่งเป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแลเงินทุนหมุนเวียน ในปัจจุบันว่ามีแนวทาง ที่จะปรับปรุง ประสิทธิภาพของ เงินทุนหมุนเวียน หรือไม่อย่างไร ซึ่งจะมี ผลกระทบโดยตรงต่อ การถ่ายโอนงาน ดังกล่าวแล้วนำมา เสนอ อ.ก.พ.ร.เฉพาะกิจฯ พิจารณาต่อไป

กรณีที่ ๔ เห็นควรตัดโอนงานที่มีลักษณะเดียวกันมาไว้ที่ส่วนราชการเดียวกัน

จำนวน ๑ งาน คือ

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
กลุ่มกระทรวงด้านสังคม			
กระทรวงยุติธรรม			
๑) สำนักงาน ปลัดกระทรวง ยุติธรรม	๑) งานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อม บำรุง (เป็นงาน ระยะที่ ๓)	ส่วนราชการไม่เห็นควรถ่ายโอน งาน เนื่องจากมีความจำเป็นที่ ต้องมีหน่วยงานเพื่อปฏิบัติ ภารกิจด้านการออกแบบและ ก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัด ทั้งนี้ ส่วนราชการได้ ดำเนินการถ่ายโอนงานบางงาน ให้เอกชนดำเนินการแล้ว เช่น งานออกแบบและการควบคุม งานก่อสร้างอาคารโครงการ ก่อสร้างที่ทำการกระทรวง ยุติธรรมแห่งใหม่ และงานซ่อม บำรุงของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น อย่างไรก็ดี ส่วนราชการยังคงมี ความจำเป็นที่จะต้อง ปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง เนื่องจาก ต้องสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านการออกแบบ ก่อสร้างแก่ส่วนราชการใน สังกัดทั้งหมด โดยเฉพาะการ ออกแบบ ก่อสร้างอาคาร สถานที่ ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การก่อสร้างเรือนจำ และ สถานพินิจฯ ซึ่งไม่อาจถ่ายโอน งานให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ แทนได้	- ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัด ติดตาม ให้ส่วนราชการ ดำเนินการ ตัดโอน งานส่วนออกแบบ และก่อสร้าง สำนักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ มารวม ไว้กับกองออกแบบ และก่อสร้าง สำนักงาน ปลัดกระทรวง ยุติธรรมโดยให้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๑ ปี - ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินผล การดำเนินงานของ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ ประกอบการ พิจารณาถ่ายโอน ต่อไป

กรณีที่ ๕ เห็นควรถ่ายโอนไปท้องถิ่น จำนวน ๑ งาน คือ

ส่วนราชการ	ชื่องาน	คำชี้แจงของส่วนราชการ	มติ ก.พ.ร.
กลุ่มกระทรวงด้านสังคม			
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			
๑) กรมกิจการเด็กและเยาวชน	๑) งานมาตรฐานการตั้งหอพักเอกชน (งานที่ถ่ายโอน คือ งานการขออนุญาตให้ตั้งหอพัก) (เป็นงานระยะที่ ๒)	<p>อยู่ระหว่างถ่ายโอนภารกิจ</p> <p>๑. ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ เรียบร้อยแล้ว โดยออกเป็น พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๒. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งคณะทำงานเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ดำเนินงานช่วงเดือน พ.ค. ๒๕๕๘ - ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวงประกาศและหลักเกณฑ์แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานหอพักฯ ช่วงเดือน มิ.ย. ๕๘ - จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. ๕๘ - จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก และพิธีส่งมอบภารกิจหอพัก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๘ 	ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดและติดตามการดำเนินการถ่ายโอนงานของส่วนราชการไปยังท้องถิ่น